

กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง Trade Representative ประจำสาธารณรัฐคาซัคสถาน เพื่อเร่งรัดการส่งออกสินค้า บริการ การลงทุน และเตรียมความพร้อมร่วมงาน Astana Expo 2017

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้แต่งตั้ง Miss Aigul Sultanova เป็น Trade Representative ประจำสาธารณรัฐคาซัคสถาน พร้อมเริ่มปฏิบัติการกิจวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เพื่อเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนในคาซัคสถานเพิ่มขึ้น

สาธารณรัฐคาซัคสถานถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพลำดับที่สองของกลุ่มเครือรัฐเอกราช รองจากสหพันธรัฐรัสเซีย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก เป็นกลไกช่วยส่งเสริมการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนของไทยในประเทศรัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส มอลโดวา อาร์เมเนีย อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน และทาจิกิสถาน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มี Trade Representative ใน สาธารณรัฐคาซัคสถาน เนื่องจากเป็นประเทศที่ไทยส่งออกสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช และในปี 2560 จะมีการจัดงาน Astana Expo 2017: Future Energy ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 10 กันยายน 2560 กระทรวงพาณิชย์จึงมีโครงการนำคณะนักธุรกิจไปเจรจาหาผู้ทางการค้าและการลงทุนในคาซัคสถานในช่วงงานดังกล่าว สินค้าที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ขณะที่ การลงทุนที่น่าสนใจ อาทิ ร้านอาหารไทย ธุรกิจสปา และอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบ

การค้าระหว่างไทยกับคาซัคสถานในช่วงเดือนมกราคม ถึงตุลาคม 2559 คิดเป็น 42.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราเติบโตขึ้นร้อยละ 3.5 มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังคาซัคสถาน คิดเป็น 30.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากคาซัคสถาน 12.36 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ไทยได้ดุลการค้าคาซัคสถาน 17.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ไทยส่งออก 5 ลำดับแรก ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักร โพลีเมอร์ ตู้เย็น หินมีค่า ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากคาซัคสถาน ได้แก่ แร่เหล็ก ผลิตภัณฑ์จากสินแร่เคมีภัณฑ์

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการและนักลงทุนท่านใดสนใจลงทุนหรือขยายตลาดในสหพันธรัฐคาซัคสถาน สามารถติดต่อสอบถามมาที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก อีเมล moscow@thaitrade.ru หมายเลขโทรศัพท์ +7 499 653 5989 หรือติดต่อโดยตรงที่ Miss Aigul Sultanova อีเมล kzthaitrade@mail.ru

ข้อมูลทั่วไปของสาธารณรัฐคาซัคสถาน

- สาธารณรัฐคาซัคสถานมีพื้นที่ 2.7 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก
- มีประชากร 18.3 ล้านคน ร้อยละ 70 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 26 นับถือศาสนาคริสต์
- GDP-real growth rate ปี 2015 เท่ากับ 1.2% แบ่งเป็นสัดส่วนด้านการเกษตร 5% ด้านอุตสาหกรรม 32.5% และด้านบริการ 62.5%
- สินค้าที่ผลิตในประเทศ ด้านการเกษตร ได้แก่ ธัญพืช มันฝรั่ง ผักสด เมล่อน ปศุสัตว์ ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน แร่เหล็ก สินแร่อื่นๆ
- สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร ถ่านหิน ประเทศส่งออกหลัก ได้แก่ จีน รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน
- สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหล็ก อาหาร ประเทศนำเข้าหลัก ได้แก่ รัสเซีย จีน และเยอรมัน

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

